



BẢN LƯỢC KÊ HỒ SƠ TUYỂN SINH TRƯỜNG OXFORD ACADEMY NĂM HỌC 2025-2026

Bản lược kê này sẽ giúp quý vị có được những chi tiết, thông tin cần thiết để hoàn thành đơn ghi danh vào trường Oxford Academy.

- Phiếu báo điểm hạng cuối năm học 2023 - 2024 (tháng 6 năm 2024)**

Phiếu phải có tên trường. Học sinh phải đạt được điểm cao nhất trong thang điểm (từ 3 đến 4 theo thang điểm 4 và 3 theo thang điểm 3, A và B theo thang điểm A-F hoặc điểm số tương đương). Hạnh kiểm/Hành vi, nỗ lực và chuyên cần học tập tối thiểu phải đạt điểm yêu cầu mới được xét tuyển. **Hạnh kiểm, nỗ lực và sự chuyên cần phải có ghi trong phiếu báo điểm hạng cuối năm mới được xem xét tuyển sinh. Học bạ (transcript) cũng được chấp nhận với điều kiện học bạ có chứa đựng những yêu cầu kể trên.**
- Phiếu báo điểm hạng cuối năm học 2022 - 2023 (tháng 6 năm 2023)**

Có các yêu cầu tương tự như phiếu báo điểm hạng cuối năm học 2023-2024. **Hạnh kiểm, nỗ lực và sự chuyên cần phải có ghi trong phiếu báo điểm hạng cuối năm mới được xem xét tuyển sinh. Học bạ (transcript) cũng được chấp nhận với điều kiện học bạ có chứa đựng những yêu cầu kể trên.**
- Kết quả kỳ sát hạch CAASPP / SBAC 2024 – Phiếu báo chính thức của tiểu bang**

Học sinh phải điểm từ “đạt tiêu chuẩn” trở lên cho môn Toán và Anh Văn. Có thể lấy các bài kiểm tra tiêu chuẩn quốc gia khác (ví dụ: Iowa, Stanford, hoặc các bài khác) thay thế bài sát hạch SBAC, *nếu như*, học sinh không dự kỳ sát hạch CAASPP hoặc SBAC.
- Giấy tờ xác minh nơi cư ngụ mới nhất**

CHỈ chấp nhận 1 trong những giấy tờ sau: hóa đơn gas, điện, nước, hợp đồng thuê nhà hoặc bản kê khai trả nợ tiền vay mua nhà gần đây nhất. Giấy tờ phải có in tên và địa chỉ của cha mẹ. Nếu là người khác đứng tên, hãy vui lòng điền mẫu xác minh nơi cư ngụ trong hồ sơ ghi danh trên mạng.
Mẫu xác minh nơi cư ngụ: <https://oxford.auhsd.us/files/user/3598/file/ResidenceVerification.pdf>

Học sinh phải cư ngụ trong phạm vi tuyển sinh của Khu Học Chánh Trung học Anaheim - AUHSD khi nộp đơn ghi danh và trong suốt quá trình ghi danh vào trường Oxford Academy, học sinh phải cư trú trong phạm vi tuyển sinh của AUHSD. Tất cả học sinh cư ngụ ngoài phạm vi của AUHSD phải nộp đơn với tư cách là học sinh xin chuyển trường ngoài học khu (inter – district applicant). Việc xác minh địa chỉ cư ngụ sẽ tùy thuộc vào việc đến nhà kiểm tra của AUHSD.

LƯU Ý: Việc giả mạo và nộp sót hồ sơ sẽ đưa đến hậu quả học sinh không đủ điều kiện nhập học. Nếu học sinh có hoàn cảnh sinh sống đáp ứng các yêu cầu của Đạo luật Hỗ trợ Người vô gia cư – Homeless Assistance Act, quý vị hãy vui lòng thông báo cho nhân viên lưu trữ hồ sơ – Registrar
- Trả lời các câu hỏi ngắn**

Phần này có này trong hồ sơ ghi danh. Nhớ phải tải xuống, in ra và tải lên kèm theo phản hồi của quý vị (phần này sẽ được đăng trên trang mạng của chúng tôi sau khi ứng dụng được mở trên trang mạng). **Học sinh phải viết câu trả lời bằng tay và chỉ viết vào khoảng trống sẵn có.**
- Email liên lạc của giáo viên cho mẫu tham khảo dành cho giáo viên**

Vui lòng cho chúng tôi biết email liên lạc của giáo viên (chỉ 1 giáo viên) năm học trước của học sinh (2023-24). Nếu không có email của giáo viên cũ thì có thể thay thế bằng email của một trong những giáo viên trong năm học 2024-25 này. Trường Oxford Academy cần email liên lạc này để gửi Mẫu tham khảo dành cho giáo viên – Teacher Reference Form để giáo viên của học sinh tham khảo. Vui lòng liên lạc trước với giáo viên mà học sinh cung cấp địa chỉ email để giáo viên biết và đồng ý hoàn tất mẫu tham khảo này cho học sinh. Các đơn ghi danh có mẫu tham khảo không kê khai đầy đủ sẽ không được xem xét.
- CHỈ ÁP DỤNG NẾU CÓ.* Bản sao hồ sơ IEP hoặc hồ sơ chương trình 504**

Hồ sơ này không ảnh hưởng đến quyết định tuyển sinh. Chúng tôi chỉ muốn biết các dịch vụ hỗ trợ cần thiết để phục vụ con em quý vị tốt hơn trong kỳ thi tuyển sinh và trong cả năm học nếu học sinh được vào học. Đây là những tài liệu bắt buộc nếu học sinh đang theo học chương trình IEP hoặc 504.